

บทบาทแม่บ้านมหาดไทยกับปัญหายาเสพติด

คุณหญิงมานิลา ฤๅบุรณ์ *

คำนำ

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย มีความเป็นมาโดยเริ่มด้วยการรวมกลุ่มสตรีในรูปของชมรมแม่บ้าน ซึ่งมีสมาชิกอาศัยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยด้วยกัน เป็นเวลานานเกือบ 20 ปี กล่าวคือ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น "สมาคมแม่บ้านมหาดไทย" เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีส่วนร่วมทั้งกับสังคมในการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเสมอมา

บทบาทของแม่บ้านมหาดไทย

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามี สถานการณ์และหลากหลายปัญหาของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ขาดความสมดุลในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันที่เคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัว จึงเป็นช่องว่างทำให้เกิดปัญหา ยาเสพติด แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั่วประเทศในปัจจุบัน

สมาคมแม่บ้านมหาดไทยตระหนักดีอยู่เสมอว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้น นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นวิกฤติและจะรุกรานแผ่ขยายเข้าไปในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมหน่วยที่เล็กที่สุด แต่มีความ

สำคัญที่สุด เพราะสมาชิกของครอบครัว ก็เป็นสมาชิกของทุก ๆ สถาบันหลักของประเทศ ดังนั้น ถ้าสถาบันครอบครัวอ่อนแอลง ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องอาศัย การผนึกกำลัง และความร่วมมือจากทุกส่วนในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างจริงจัง

กิจกรรมการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำกลุ่มแม่บ้าน และสตรีในทุกจังหวัด นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้มุ่งมั่นดำเนินการด้วยเล็งเห็นว่า บรรดาสตรีและแม่บ้านของทุกครอบครัว ล้วนมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และรับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด อีกทั้งยังต้องมีการระมัดระวังในการทำงาน ช่วยเหลือสมาชิกเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย จึงนับว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งในสถาบันครอบครัว และสมควรจะได้รับภูมิคุ้มกันให้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถเป็นแกนนำในการเผยแพร่แนวคิด และการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน บรรดาสตรีและแม่บ้านที่หลงผิดและเข้าไปสู่วงจรของยาเสพติด ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม บุคคลเหล่านี้ก็สมควรได้รับการบำบัดฟื้นฟู ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม และปฏิบัติหน้าที่ลูกที่ดีของพ่อแม่

เป็นแม่ที่ดีของลูก และภรรยาที่ดีของสามีตลอดไปได้ เช่นกันกับสตรีและแม่บ้านอื่น ๆ

ในการนี้สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการฝึกอบรมผู้นำกลุ่มแม่บ้าน และผู้นำสตรีด้านภยาเสพยัตต ในปี 2544 นั้น โดยได้กำหนดเป้าหมาย ที่จะดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้นำกลุ่มแม่บ้าน และผู้นำสตรีในหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดทั้ง 75 จังหวัด โดยกำหนดให้จังหวัดละ 150 คน รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศจำนวน 11,250 คน ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นแกนนำในการขยายผล เผยแพร่ความรู้ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน ในการต่อต้านยาเสพยัตต โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการตามโครงการ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ตามโครงการนี้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2544 ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพยัตต สากลนั่นเอง

และในวันเดียวกัน คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง ณ ทณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองท่า อำเภอกลองหลวง จังหวัดปฐมธานี ภายในทณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงแห่งนี้ มีผู้ต้องขังหญิงที่ต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพยัตตที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 10 ปี อยู่จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,716 คน โดยทณฑสถานแห่งนี้ มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้น โดยดำเนินการอบรมพัฒนาปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมและฝึกวิชาชีพให้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้น ไปใช้หลังพ้นโทษ ซึ่งในการเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้นได้เห็นว่าการังคมีคังมีความหวังโย เห็นออกเห็นใจ พร้อมทั้งจะให้อภัย และยินดีต้อนรับพวกเธอเหล่านั้น กลับมาสู่สังคมีคังภายนอกอีกครังหนึ่ง

ส่งท้าย

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพยัตต ในผู้นำกลุ่มแม่บ้านและผู้นำกลุ่มสตรีที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยดำเนินไปนี้ เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งทีดำเนินการไปในปี 2544 เท่านั้น อย่างไรก็ตามสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจะมุ่งมั่นรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพยัตตนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และยังคงคาดหวังในอนาคตว่า การแก้ไขปัญหายาเสพยัตตให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย แม้จะเป็นหนทางทียากและยาวไกล แต่ถ้าหากคนไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนได้ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่น และต่อเนื่องแล้ว ปัญหาเหล่านี้ย่อมหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยอย่างแน่นอน